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“สุเทพ”เผยรับนักเรียนปีการศึกษาหน้าให้ สพท.และกศจ.จัดทำหลักเกณฑ์เอง
ส่วนกลางทำปฎิทินเท่านั้น ส่วน “ณัฏฐพล” ฝากรับนักเรียนต้องโปร่งใส

วันนี้(19ส.ค.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้การจัดทำประชาพิจารณเรื่องแนวปฎิบัติการรับนักเรียนปี
2563ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าในเร็วๆนี้จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)ห
ลังจากนั้นจะเสนอให้นายณัฏฐพลทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้นายณัฏฐพลไม่ได้มีข้อสั่งการอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการรับนักเรียนเพียงแต่ย้ำว่าการดำเนินการอะไร
ก็ตามจะต้องโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้รวมถึงจะต้องสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กทุกคนต้
องมีที่เรียนและต้องยึดหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้ง

เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อไป
ว่าจากการประชาพิจารณ์เท่าที่ดูคงเป็นที่แน่นอนว่าจะกระจายอำนาจไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)และศึ
กษาธิการจังหวัด
(กศจ.)โดยให้ส่วนกลางทำเฉพาะปฎิทินการรับนักเรียนเพราะที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนว่านโยบายมาจากส่วนกลางและ
ต้องดำเนินการเหมือนกันทุกโรงเรียนในขณะที่บริบทของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันจึงควรให้แต่ละพื้นที่ได้กำห
นดตามความเหมาะสมเองทั้งนี้ร่างประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 จะเสร็จภายในกันยายนนี้แน่นอน
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